

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

Số: 237/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 13 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 15/3/2022, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác PCTT - TKCN năm 2021, triển khai nhiệm vụ PCTT-TKCN năm 2022. Tham dự có đại diện các cơ quan: Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thành phố, thị xã; Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ; Viễn thông Nghệ An, Bưu điện tỉnh, Cảng vụ Nghệ An, Công ty Điện lực Nghệ An, Đài Thông tin duyên hải Bến Thủy; đại diện Chi cục Thủy lợi, Chi cục Thủy sản; Giám đốc các Công ty Thủy lợi; Giám đốc các Công ty Thủy điện trên địa bàn tỉnh và đại diện lãnh đạo một số đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tổng kết công tác PCTT - TKCN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; ý kiến tham luận của các ngành, địa phương, đơn vị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PCTT - TKCN NĂM 2021

1. Tình hình thiên tai và thiệt hại

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai và biến đổi khí hậu. Trong đó Nghệ An nói riêng và các tỉnh Miền Trung nói chung là khu vực phải hứng chịu nhiều nhất.

- Năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 18 đợt không khí lạnh (trong đó có 5 đợt không khí lạnh tăng cường và 13 đợt gió mùa đông bắc), 04 đợt rét đậm, rét hại); 31 đợt giông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn; 12 đợt mưa lớn diện rộng; 7 đợt nắng nóng, đỉnh điểm là từ ngày 10/5 đến ngày 23/5 tỉnh Nghệ An xảy ra nắng nóng, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35,5 – 38,5⁰C, riêng khu vực trung du - vùng núi có ngày phổ biến 39 - 41⁰C (như Tương Dương, Tây Hiếu, Con Cuông, Đô Lương... vào các ngày 20 – 23/5). Ngoài ra còn chịu ảnh hưởng trực tiếp của 3 đợt thiên tai lớn (bão số 2, gây ra mưa lớn từ ngày 11/6 đến ngày 13/6; bão số 6, mưa lớn, ngập lụt từ ngày 23/9 đến ngày 27/9 và mưa lớn do ảnh hưởng bão số 8 từ ngày 14/10 đến ngày 15/10).

- Thiên tai làm chết 06 người; bị thương 04 người; 17 nhà bị sập; 22 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 337 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 3.934 nhà bị ngập; 812 hộ dân phải di dời do ngập lụt và ảnh hưởng của sạt lở đất...; ước tính thiệt hại khoảng 698,966 tỷ đồng.

- Trên biển, đã xảy ra 56 vụ tai nạn, sự cố tàu thuyền đã làm chết: 23 người, mất tích 07 người, bị thương 02 người; 04 phương tiện bị cháy hoàn toàn, 11 phương tiện và 03 bè mảng bị chìm.

2. Kết quả công tác chỉ đạo, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ, nên công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ được cấp ủy chính quyền các cấp hết sức quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả:

- Đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị, triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai; nhất là công tác tổ chức, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương và sửa chữa kịp thời các công trình ách yếu để chủ động ứng phó với thiên tai.

- Chấp hành nghiêm túc các Công điện, Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; triển khai kịp thời, hiệu quả các phương án ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ.

Quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, công tác phòng, chống thiên tai đã được các ngành, các cấp, người dân, doanh nghiệp trong tỉnh thường xuyên quan tâm. Người dân đã chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống, góp phần hạn chế rủi ro, thiệt hại do thiên tai gây ra. Các lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã phát huy vai trò nòng cốt, ứng phó kịp thời; lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai từng bước được củng cố; công tác tuyên truyền, giáo dục về kiến thức phòng, chống thiên tai đã được triển khai có hiệu quả; công tác dự báo, cảnh báo kịp thời, chính xác hơn đã góp phần hỗ trợ công tác chỉ huy, chỉ đạo phòng chống thiên tai; sự chủ động từ tỉnh đến cấp huyện, xã ngày càng nâng cao. Công tác khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, sinh hoạt được chú trọng, khẩn trương, hiệu quả.

3. Bên cạnh những kết quả đạt được về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong năm 2021, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau

- Năm 2021 thiên tai xảy ra chưa phải ở mức khắc nghiệt, tuy nhiên thiệt hại do thiên tai gây ra còn lớn, thiếu nguồn lực để khắc phục; khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, nhất là các đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn đã xây dựng từ lâu, bị hư hỏng, xuống cấp thiếu an toàn trong mưa lũ; hệ thống tiêu thoát lũ của các khu vực đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu; lực lượng, phương tiện, thiết bị cứu hộ, cứu nạn còn thiếu và yếu; một số cơ quan, đơn vị, địa phương và người

dân vẫn còn chủ quan, thiếu chủ động triển khai phòng chống thiên tai.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn phòng ngừa, ứng phó thiên tai ở một số địa phương, đơn vị hiệu quả chưa cao; một bộ phận cán bộ, người dân và chính quyền địa phương còn chủ quan, thiếu chủ động.

- Công tác vận động, thu Quỹ phòng chống thiên tai chưa đạt được kế hoạch đề ra; công tác quyết toán, hoàn ứng kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại thiên tai tại một số địa phương còn thực hiện chậm. Tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai vẫn còn diễn ra.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2022

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy Văn khu vực Bắc Trung Bộ: Hiện tượng ENSO sẽ tiếp tục duy trì trong trạng thái La Nina đến khoảng tháng 4 - 5/2022 với xác suất khoảng 65 - 70%, sau đó sẽ chuyển dần sang trạng thái trung tính từ khoảng tháng 5 - 6/2022. Bão, ATNĐ có khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình hàng năm. Dự báo, từ nay đến khoảng nửa đầu tháng 6/2022 ít có khả năng xuất hiện bão và ATNĐ trên biển Đông; giai đoạn tháng 7 - 8/2022 bão và ATNĐ có khả năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc biển Đông và gia tăng tần suất trong những tháng tiếp theo, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ từ tháng 8 - 9/2022. Năm 2022 dự báo có khoảng 10 - 12 cơn bão/ATNĐ hoạt động trên biển Đông. Nghệ An khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp 01 đến 02 cơn bão, ngoài ra đề phòng bão đổ bộ ở phía Nam và Bắc ảnh hưởng đến Nghệ An. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá thường xuất hiện trong những tháng chuyển mùa (tháng 4 đến tháng 6, tháng 9). Từ tháng 04 - 05/2022, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ 10 - 20% và phổ biến: 100 - 250mm; từ tháng 06 - 07/2022, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ và phổ biến: 150 - 350 mm; từ tháng 08 - 09/2022, tổng lượng mưa ở khu vực phổ biến thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ 5 - 10% và phổ biến: 500 - 750 mm; từ tháng 10 đến tháng 11/2022, tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ TBNN, tháng 10 phổ biến 200 - 500 mm; tháng 11 phổ biến 90 - 150 mm. Từ tháng 4 đến tháng 9/2022 mực nước trên các sông khu vực biển đổi chậm theo xu thế giảm dần, lượng dòng chảy trên các sông ở khu vực Bắc Trung Bộ thấp hơn so với TBNN 15 - 25%.

Vì vậy đề đòi phó với tình hình thời tiết, thiên tai năm 2022 với phương châm "*Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương hiệu quả, trong đó lấy phòng, tránh là chính*", yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính và nhóm giải pháp sau:

1. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An; các Sở, ban, ngành căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh về việc phân công

nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các Sở, ngành, địa phương để triển khai thực hiện.

2. Ngay sau Hội nghị này, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thời gian qua và triển khai kế hoạch giải pháp phù hợp, hiệu quả cho năm 2022; tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, xác định rõ trách nhiệm từng thành viên trong chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

3. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai. Chủ động rà soát, xây dựng phương án, kịch bản ứng phó theo từng cấp độ đối với từng loại hình thiên tai, sự cố, thảm họa thiên tai, sự cố có thể xảy ra trên địa bàn và thuộc phạm vi quản lý, nhất là các phương án, kịch bản phòng chống bão mạnh và siêu bão, lũ lụt, sạt lở đất; phương án kêu gọi, hướng dẫn tránh trú, neo đậu an toàn, cứu hộ, cứu nạn cho tàu thuyền hoạt động trên biển khi có bão, áp thấp nhiệt đới... không để bị động, bất ngờ, kể cả trong các tình huống thiên tai bất lợi; sẵn sàng vật tư, trang thiết bị, nhân lực để ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, khách du lịch, công trình đê điều, hồ đập, các công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu về thời gian:

- Việc xây dựng, cập nhật, bổ sung, phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai của từng ngành, lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thành phố, thị xã, đơn vị, công trình trọng điểm: Đê điều, hồ đập; vùng miền núi có nguy cơ dễ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất hoàn thành trong tháng 4/2022.

- Các Chủ đầu tư, các đơn vị thi công khẩn trương tu sửa các công trình bị thiệt hại do bão, mưa lũ, phục vụ phòng chống thiên tai, đảm bảo hoàn thành trước 30/7/2022.

- Công tác tập huấn, diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra chuẩn bị ở mọi cấp theo phương châm "4 tại chỗ" đảm bảo hoàn thành trước 30/7/2022.

4. Tăng cường tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, phần mềm chia sẻ, trao đổi kiến thức về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước, trong và sau thiên tai, bão, lũ; kinh nghiệm, kiến thức phòng chống thiên tai để các cấp, các ngành, Nhân dân biết, chủ động thực hiện có hiệu quả, tuyệt đối không chủ quan, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

5. Các địa phương, đơn vị rà soát, cân đối, ưu tiên nguồn kinh phí để đầu tư, sửa chữa công trình phòng chống thiên tai bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn, nhất là hồ đập, đê điều, khắc phục sạt lở, ổn định dân cư, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão.

6. Nâng cao năng lực các đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, thôn, bản với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ giờ đầu. Đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm.

7. Đẩy mạnh việc thu và sử dụng hiệu quả Quỹ Phòng chống thiên tai, ưu tiên sử dụng Quỹ trong hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai phù hợp với quy định hiện hành.

8. Thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị PCTT - TKCN theo các cấp. Cấp tỉnh trực tiếp kiểm tra các huyện, các huyện kiểm tra các xã, phường, đơn vị liên quan. Đề nghị kiểm tra sớm để bổ cứu các phương án tốt nhất, hoàn thiện nhất.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với việc đề xuất hỗ trợ tu sửa các công trình ách yếu và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022: Giao Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý trong tháng 4/2022.

2. Đối với việc bố trí nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022 để thực hiện Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh đúng quy định.

3. Đối với việc rà soát, bổ sung quy hoạch phương án phòng chống lụt bão, lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh; rà soát, phân loại, phân cấp hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với Sở Tài Chính, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh đúng quy định.

4. Đối với việc hỗ trợ kinh phí để khai nâng cấp hệ thống đê biển; sửa chữa, nâng cấp các đoạn đường hư hỏng nặng; xây dựng cầu, cống, thay thế tràn trên tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 48E; xây dựng mới các cầu không phù hợp với tải trọng khai thác trên các tuyến QL.48B, QL.48E, QL.15A,... Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, rà soát tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đề xuất các Bộ, ngành trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện.

5. Đối với việc hỗ trợ, trao đổi thông tin về thủy văn: Các địa phương, đơn vị, chủ hồ nghiêm túc thực hiện việc hỗ trợ, trao đổi thông tin để Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ nắm chắc các thông tin, phục vụ công tác dự báo, cảnh báo cũng như báo cáo các số liệu.



6. Đối với việc sửa chữa, nạo vét luồng lạch cầu cảng Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng: Giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá cụ thể để có giải pháp xử lý an toàn, ổn định lâu dài; dự kiến kinh phí, kịp thời báo cáo, đề xuất các Bộ, ngành trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện. Trường hợp cần thiết hỗ trợ từ ngân sách địa phương, Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

7. Đối với dự án: Khôi phục, nâng cấp Hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An: Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo đảm bảo hoàn thành các hạng mục của dự án trước ngày 30/3/2023 (lưu ý: Các hạng mục tại cầu qua Sông Thái phải hoàn thành trong tháng 4/2022 để thông thoáng dòng chảy).

8. Đối với dự án tái định cư: Các địa phương có dự án tái định cư cần nghiên cứu, rà soát kỹ để lựa chọn vị trí hợp lý và ưu tiên giải pháp di dân xen dầm vào các khu dân cư khác; đối với 04 dự án tại huyện Tương Dương giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với địa phương rà soát, đánh giá lại từng dự án để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định (lưu ý: Theo hướng ưu tiên tập trung hoàn thành các dự án đã triển khai đang tạm dừng trước khi triển khai các dự án mới).

9. Đối với việc thành lập Tổ Tư vấn để vận hành hồ chứa trong trường hợp đặc biệt: Về chủ trương, thống nhất thành lập tổ tư vấn trực thuộc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh để thực hiện tốt công tác tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định vận hành điều tiết các hồ chứa trong tình huống xảy ra lũ, lụt, hạn hán và sự cố bất thường ở hạ du và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dân cư, hạn chế thiệt hại. Giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Trên đây là Kết luận của Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. UBND tỉnh thông báo để các Sở, ngành, địa phương, đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chi cục Thủy lợi;
- Các thành phần dự họp;
- Lưu: VT, NN (Hưng).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



Đào Quang Thiên